

**บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีและข้อมูลอธิบายอื่นที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้งานบริการตกแต่งสถานที่

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้งานบริการตกแต่งสถานที่ซึ่งถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นตลอดช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยมีการวัดความสำเร็จของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยวิธีบัญชีนำเข้า ซึ่งเป็นการวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่อ้างอิงจากอัตราส่วนของต้นทุนงาน โครงการที่เกิดขึ้นของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนงานโครงการทั้งสิ้น โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากงานบริการตกแต่งสถานที่ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.14 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากงานบริการตกแต่งสถานที่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัท (คิดเป็นร้อยละ 18 ของยอดรายได้รวมของกลุ่มบริษัท) ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากการรับรู้รายได้ของงานบริการตกแต่งสถานที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและสมมติฐานที่สำคัญของผู้บริหารในการประมาณระดับความก้าวหน้าของงานบริการตกแต่งสถานที่ซึ่งเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้สำหรับการรับรู้รายได้จากงานบริการตกแต่งสถานที่ วิธีการดังกล่าวประกอบด้วย

- ทำความเข้าใจและประเมินวิธีการประมาณการต้นทุนของผู้บริหาร โดยเฉพาะสมมติฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการประมาณการของสัญญาที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกัน รวมทั้งทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำประมาณการต้นทุนงานบริการตกแต่งสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นทุนงานบริการตกแต่งสถานที่ตามสัญญาที่ประมาณไว้และการปรับเปลี่ยนต้นทุนงานบริการตกแต่งสถานที่ที่ทดสอบการจัดทำประมาณการ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบบริการตกแต่งสถานที่ในรายละเอียดและสุ่มตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของวงจรรายได้และลูกหนี้ และวงจรรายจ่ายและเจ้าหนี้สำหรับงานบริการตกแต่งสถานที่
- ตรวจสอบเอกสารรับงานที่มีลายเซ็นจากลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญา รายงานการประชุมระหว่างบริษัทกับลูกค้า ตรวจสอบข้อความสำคัญในสัญญาเพื่อประเมินว่ามีข้อความที่อาจส่งผลกระทบต่อประมาณการหรือไม่ อาทิเช่น ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า การแบ่งปันต้นทุนส่วนเพิ่มหรือส่วนที่ประหยัดได้ ความเสียหาย และค่าตอบแทนหากทำเสร็จก่อนหรือหลังกำหนด
- เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นตั้งแต่เริ่มงานจนถึงปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของประมาณการต้นทุนงานบริการตกแต่งสถานที่
- ตรวจสอบต้นทุนงานบริการตกแต่งสถานที่ที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการคำนวณระดับความก้าวหน้าของงานจากต้นทุนงานบริการตกแต่งสถานที่ที่เกิดขึ้นจริง วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นระดับความก้าวหน้าของงานที่ประมาณ โดยผู้ควบคุมงานบริการตกแต่งสถานที่กับระดับความก้าวหน้าของงานที่เกิดจากต้นทุนบริการตกแต่งสถานที่ที่เกิดขึ้นจริง

## ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2 กลุ่มบริษัทประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ตามสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตและพิจารณาปัจจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งจำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ซึ่งการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและมูลค่าของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประมาณจำนวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดนโยบายการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาแต่ละประเภท สอบทานการจัดทำรายงานอายุหนี้ ตลอดจนพิจารณาการรับชำระหนี้ภายหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทดสอบการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงการสอบทานการประมาณจำนวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาแบบแยกรายตัว และพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเพียงพอของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ออกแบบไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความสำคัญที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

## บริษัท ลิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	201,822,455	176,526,216	201,670,394	174,013,088
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	103,722,860	136,024,741	103,722,860	135,373,615
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	8	102,658,901	101,580,656	102,658,901	101,580,656
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ	9	14,906,566	19,652,990	14,906,566	19,652,990
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	40,288,426	181,026	40,288,426	181,026
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		463,399,208	433,965,629	463,247,147	430,801,375
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากประจำที่คิดภาระค่าประกัน	11	47,905,705	47,404,379	47,905,705	47,404,379
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	-	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน	8	602,407	4,696,905	602,407	4,696,905
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	29,867,787	30,334,749	29,867,787	30,334,749
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	77,146,244	82,412,167	77,146,244	82,406,560
สินทรัพย์สิทธิการใช้	16	92,742,704	58,910,222	92,742,704	58,910,222
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	792,381	2,328,220	792,381	2,295,182
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	33	29,138,108	39,336,924	33,434,247	50,240,312
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน	18	78,869,071	80,270,444	78,869,071	80,105,216
เงินประกันและเงินมัดจำ	19	10,937,369	10,481,283	10,937,369	10,481,283
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		368,001,776	356,175,293	372,297,915	366,874,808
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>831,400,984</b>	<b>790,140,922</b>	<b>835,545,062</b>	<b>797,676,183</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	-	50,000,000	-	50,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	21	212,999,132	222,442,688	212,999,132	220,374,428
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	8	63,199,236	38,018,553	63,199,236	37,968,347
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี	20	-	9,885,707	-	9,885,707
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี	22	1,800,114	3,553,640	1,800,114	3,553,640
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ	23	7,887,402	8,861,563	7,887,402	8,861,563
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,437,687	1,392,875	1,437,687	1,392,875
รวมหนี้สินหมุนเวียน		287,323,571	334,155,026	287,323,571	332,036,560
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาว	20	-	38,700,182	-	38,700,182
หนี้สินตามสัญญาเช่า	22	108,867,709	73,889,463	108,867,709	73,889,463
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	24	12,467,351	11,158,039	12,467,351	11,158,039
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		121,335,060	123,747,684	121,335,060	123,747,684
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>408,658,631</b>	<b>457,902,710</b>	<b>408,658,631</b>	<b>455,784,244</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น	25				
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท					
2567 : หุ้นสามัญ 599,418,089 หุ้น					
2566 : หุ้นสามัญ 559,456,883 หุ้น		299,709,045	279,728,442	299,709,045	279,728,442
ทุนที่ออกและชำระแล้ว มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท					
2567 : หุ้นสามัญ 549,357,815 หุ้น					
2566 : หุ้นสามัญ 479,534,471 หุ้น		274,678,908	239,767,236	274,678,908	239,767,236
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		108,298,247	87,351,244	108,298,247	87,351,244
กำไรสะสม					
จัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย	26	3,121,706	800,000	3,121,706	800,000
ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร		36,217,551	5,214,291	40,787,570	13,973,459
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		425,941	(894,559)	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>422,742,353</b>	<b>332,238,212</b>	<b>426,886,431</b>	<b>341,891,939</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>831,400,984</b>	<b>790,140,922</b>	<b>835,545,062</b>	<b>797,676,183</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ingsmen ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
รายได้จากการให้บริการ	34	855,029,818	725,216,456	855,029,818	725,216,456
ต้นทุนการให้บริการ		(688,149,899)	(596,835,493)	(688,149,899)	(596,835,493)
กำไรขั้นต้น		166,879,919	128,380,963	166,879,919	128,380,963
รายได้อื่น	29	8,826,228	1,474,270	8,826,228	1,320,227
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		175,706,147	129,855,233	175,706,147	129,701,190
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(19,114,571)	(18,985,624)	(19,114,571)	(18,985,624)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(94,947,459)	(77,538,619)	(93,037,176)	(77,173,020)
รวมค่าใช้จ่าย		(114,062,030)	(96,524,243)	(112,151,747)	(96,158,644)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		61,644,117	33,330,990	63,554,400	33,542,546
ต้นทุนทางการเงิน		(6,675,480)	(9,970,419)	(6,675,480)	(9,970,419)
กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน		6,058,123	6,013,606	6,565,940	6,013,606
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		61,026,760	29,374,177	63,444,860	29,585,733
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	33	(10,403,482)	(15,438,280)	(17,010,731)	(15,438,280)
กำไรสำหรับปี		50,623,278	13,935,897	46,434,129	14,147,453
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน					
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(1,023,330)	782,508	(1,023,330)	782,508
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้		204,666	(156,502)	204,666	(156,502)
สุทธิ		(818,664)	626,006	(818,664)	626,006
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		1,320,500	271,556	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		501,836	897,562	(818,664)	626,006
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		51,125,114	14,833,459	45,615,465	14,773,459
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		50,623,278	13,935,897	46,434,129	14,147,453
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		51,125,114	14,833,459	45,615,465	14,773,459
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	30	0.11	0.03	0.10	0.03
กำไรต่อหุ้นปรับลด					
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	30	0.11	0.03	0.10	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท					
		งบการเงินรวม					
หมายเหตุ	ที่มา	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไร(ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของ	
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ส่วนที่ยังไม่ได้ จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
						ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่างบการเงิน	รวม
		239,767,236	128,523,404	-	(49,719,772)	(1,166,115)	317,404,753
		-	(41,172,160)	-	41,172,160	-	-
		-	-	800,000	(800,000)	-	-
		-	-	-	13,935,897	-	13,935,897
		-	-	-	626,006	271,556	897,562
		-	-	-	14,561,903	271,556	14,833,459
		239,767,236	87,351,244	800,000	5,214,291	(894,559)	332,238,212
		239,767,236	87,351,244	800,000	5,214,291	(894,559)	332,238,212
		34,911,672	20,947,003	-	-	-	55,858,675
		-	-	2,321,706	(2,321,706)	-	-
		-	-	-	(16,479,648)	-	(16,479,648)
		-	-	-	50,623,278	-	50,623,278
		-	-	-	(818,664)	1,320,500	501,836
		-	-	-	49,804,614	1,320,500	51,125,114
		274,678,908	108,298,247	3,121,706	36,217,551	425,941	422,742,353

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท				
		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		กำไร(ขาดทุน) สะสม				
หมายเหตุ		ทุนที่ออกและ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ทุนสำรอง	ส่วนที่ยังไม่ได้	รวม
		ชำระแล้ว		ตามกฎหมาย	จัดสรร	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	239,767,236	128,523,404	-	(41,172,160)	327,118,480
	โอนส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม	-	(41,172,160)	-	41,172,160	-
	ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น	-	-	800,000	(800,000)	-
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	14,147,453	14,147,453
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	626,006	626,006
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	14,773,459	14,773,459
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	239,767,236	87,351,244	800,000	13,973,459	341,891,939
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	239,767,236	87,351,244	800,000	13,973,459	341,891,939
	เพิ่มทุน	34,911,672	20,947,003	-	-	55,858,675
	ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น	-	-	2,321,706	(2,321,706)	-
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(16,479,648)	(16,479,648)
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	46,434,129	46,434,129
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(818,664)	(818,664)
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	45,615,465	45,615,465
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	274,678,908	108,298,247	3,121,706	40,787,570	426,886,431

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสำหรับปี	50,623,278	13,935,897	46,434,129	14,147,453
รายการปรับกระทบกำไรเป็นเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10,403,482	15,438,280	17,010,731	15,438,280
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,580,191	18,114,763	16,567,957	18,093,540
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)	100,168	1,593,347	(65,060)	1,593,347
หนี้สูญและกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,058,123)	(6,013,606)	(6,565,940)	(6,013,606)
ผลประโยชน์พนักงาน	1,261,041	2,474,559	1,261,041	2,474,559
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ (กลับรายการ)	2,004,271	(4,345,467)	2,004,271	(4,345,467)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	2,425,519	273,615	1,105,294	2,707
กำไรจากการปรับมูลค่าสุทธิของเงินลงทุน	(106,052)	-	(106,052)	-
(กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สินและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	52,680	(280,638)	25,994	(126,595)
ตัดจำหน่ายหนี้สินค้างนาน	(8,096,151)	-	(8,096,151)	-
ดอกเบี้ยรับ	(251,367)	(110,272)	(251,367)	(110,272)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	6,675,480	9,970,419	6,675,480	9,970,419
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	75,614,417	51,050,897	76,000,327	51,124,365
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	33,478,228	33,207,820	33,334,919	33,291,931
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	6,952,570	78,776,585	6,952,570	78,618,983
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ	4,746,424	(14,334,820)	4,746,424	(14,334,820)
เงินประกันและเงินมัดจำ	(413,535)	1,160,330	(413,535)	1,160,330
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(1,473,938)	(24,423,564)	594,322	(24,160,004)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	25,180,683	31,523,514	25,230,889	31,524,011
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ	(2,978,432)	(9,768,973)	(2,978,432)	(9,768,973)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	44,812	87,859	44,812	87,859
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(1,278,075)	(14,841,859)	(1,278,075)	(14,841,859)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	139,873,154	132,437,789	142,234,221	132,701,823
จ่ายภาษีเงินได้	(23,567,022)	(24,868,228)	(23,567,022)	(24,868,228)
รับคืนภาษีเงินได้	24,868,228	40,695,758	24,868,228	40,695,758
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	141,174,360	148,265,319	143,535,427	148,529,353

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)	(40,001,348)	35,252	(40,001,348)	35,252
เงินฝากประจำที่คิดภาระค่าประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)	(501,326)	13,827,290	(501,326)	13,827,290
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	236,330	131,157	236,330	131,157
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	373,978	-	219,798
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช่	(2,139,000)	-	(2,139,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์	(3,794,152)	(9,368,632)	(3,794,152)	(9,368,632)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	(472,300)	-	(472,300)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(46,199,496)	4,526,745	(46,199,496)	4,372,565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(6,433,281)	(9,641,215)	(6,433,281)	(9,641,215)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(50,000,000)	(85,943,230)	(50,000,000)	(85,943,230)
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า	(4,038,482)	(1,951,148)	(4,038,482)	(1,951,148)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	55,858,675	-	55,858,675	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(48,585,889)	(4,302,111)	(48,585,889)	(4,302,111)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(16,479,648)	-	(16,479,648)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(69,678,625)	(101,837,704)	(69,678,625)	(101,837,704)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	25,296,239	50,954,360	27,657,306	51,064,214
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	176,526,216	125,571,856	174,013,088	122,948,874
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	201,822,455	176,526,216	201,670,394	174,013,088
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย</b>				
สินทรัพย์สิทธิการใช่เพิ่มขึ้น	(39,402,202)	-	(39,402,202)	-
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช่โดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า	37,263,202	-	37,263,202	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า	-	(1,929,258)	-	(1,929,258)
รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช่จากการรับชำระหนี้ (หมายเหตุ 14)	-	12,000,000	-	12,000,000
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า (หมายเหตุ 14)	-	2,530,899	-	2,530,899

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับทำงาน โครงสร้างของการออกบทรและให้บริการอุปกรณ์งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การตลาดทางเลือก งานพิพิธภัณฑสถานและสวนสนุก และรับออกแบบและตกแต่งภายในสถานที่ตั้งของบริษัท มีดังนี้

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 9/19 หมู่ 7 ถนนลำลูกกา เลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
สำนักงานสาขาแห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องโดยใช้ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและกำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทมีอำนาจในการควบคุมดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ประเทศที่จดทะเบียน	วันที่เริ่มมีอำนาจควบคุม	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
Kingsmen Myanmar Company Limited. (จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีเสร็จในวันที่ 29 มีนาคม 2567 หมายเหตุ 13)	ผู้รับจัดงานของการออกบทรแสดงสินค้าและนิทรรศการ รับออกแบบและตกแต่งภายใน	สาธารณรัฐเมียนมาร์	9 มกราคม 2558	100
Kingsmen C.M.T.I. (Cambodia) Company Limited.	ผู้รับจัดงานของการออกบทรแสดงสินค้าและนิทรรศการ รับออกแบบและตกแต่งภายใน	กัมพูชา	5 กุมภาพันธ์ 2561	100

“บริษัท” หมายถึง บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยข้างต้น

บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

งบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งได้หยุดกิจการและอยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ (หมายเหตุ 13) ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยไม่มีความแตกต่างที่สำคัญกับนโยบายการบัญชีของบริษัท

งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์บัญชีที่คล้ายคลึงกัน ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มรวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็นภาษาไทย

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป มาถือปฏิบัติ

การนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

#### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท

### 4. ข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

#### 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน” ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบฐานะการเงิน

#### 4.2 ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่ จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระซึ่ง จะแสดงไว้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาในงบฐานะการเงิน

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาหนี้เพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตของบริษัท การวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบันปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ณ วันที่รายงาน หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกถัวรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### 4.3 วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ

วัสดุคงเหลือคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

งานระหว่างทำแสดงในราคาทุน โดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ประกอบด้วยต้นทุนของอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทบันทึกเท่าที่จำเป็นสำหรับบัญชีค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า สัมผัสหรือเสื่อมคุณภาพ

#### 4.4 ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

#### 4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือ ผู้ที่ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุม

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท สำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อเข้ามาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และกำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่า



#### 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้นบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(ยกเว้นที่ดิน) ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ให้เช่า 27 ปี

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

#### 4.7 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทแสดงในงบฐานะการเงิน ด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

	จำนวนปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10-20
อาคารและส่วนปรับปรุง	5-20 และตามอายุสัญญาเช่า
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5
วัสดุอุปกรณ์จัดงานแสดงสินค้า	5

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

กำไรขาดทุนจากการขายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กำหนดขึ้นจากราคาตามบัญชีและได้รวมอยู่ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุน โดยที่ยังไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคาจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยประมาณ 5 ปี

#### 4.9 การด้อยค่าของส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

บริษัทได้สอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์สิทธิการใช้ ดันทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา และดันทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีจำนวนต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่บันทึกบัญชีไว้โดยบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายและจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นรายได้เมื่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าที่บันทึกบัญชีไว้ ทั้งนี้จำนวนผลขาดทุนที่กลับรายการนี้ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี(สุทธิจากค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)ที่ควรจะเป็นหากบริษัทไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ

#### 4.10 สัญญาเช่า

##### สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ดันทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีดังนี้

	จำนวนปี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3-20
เครื่องใช้สำนักงาน	4
ยานพาหนะ	4

##### หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น โดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัตถุดิบค่าตัววิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุใน

สัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

#### สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### 4.11 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ได้รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.12 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาวะผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาวะผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมวลการได้อย่างน่าเชื่อถือรายจ่ายที่จะได้รับคืน บันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้ชำระประมวลการหนี้สินไปแล้ว

#### 4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัท และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

#### 4.14 การรับรู้รายได้

รายได้จากการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบริการอื่นรับรู้เป็นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่องานแล้วเสร็จและได้ส่งมอบอำนาจการควบคุมสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงให้กับลูกค้าได้อย่างสมเหตุสมผล

รายได้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่รับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ใช้บริการ โดยวิธีการในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานที่สำเร็จด้วยวิธีการเปรียบเทียบต้นทุนงานบริการตกแต่งสถานที่ที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนงานบริการตกแต่งสถานที่ทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการติดตั้งตามสัญญา (วิธีบัญชีนำเข้า)

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ” ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบฐานะการเงิน และจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าในภายหลังเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบฐานะการเงิน และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

#### 4.15 ต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นตามสัญญารับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อมีการปฏิบัติงาน ต้นทุนการให้บริการประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่ารับเหมาช่วง ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนสำหรับงานบริการทั้งจำนวน เมื่อทราบแน่ชัดว่างานบริการนั้นจะประสบผลขาดทุน

#### 4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.17 กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ(ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญที่ขยับเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญที่ขยับเท่า

#### 4.18 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

#### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลัง โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น ได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมา หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นทางการจะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้าหรือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งกลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

#### 4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 4.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดท่างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

##### รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

##### *การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ*

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น

การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

ในกรณีที่ไมเข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

ในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของบริษัทตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งอ้างอิงจากอัตราส่วนของต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนงานโครงการทั้งสิ้น

ประมาณการต้นทุนการให้บริการ

กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนการให้บริการของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบงาน โครงการและนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าวัสดุ ที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นทางการสำคัญ

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ

การประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ กลุ่มบริษัทประมาณการหนี้สินรับประกันโครงการ โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสิทธิภาพในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น



นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

#### สินทรัพย์ถาวรได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ถาวรได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแนวว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ถาวรได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

#### ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

### 4.21 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

#### 5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคา

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคาระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>
<b><u>บริษัทย่อย</u></b>	
Kingsmen Myanmar Company Limited (จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชีเสร็จ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567)	ถือหุ้น โดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
Kingsmen C.M.T.I. (Cambodia) Company Limited	ถือหุ้น โดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
<b><u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u></b>	
Kingsmen Creatives Ltd.	ผู้ถือหุ้นของบริษัท
Kingsmen SDN. BHD.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลักษณะความสัมพันธ์

Kingsmen Exhibits Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Taiwan (Int'l) Co., Ltd.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Middle East L.L.C.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Projects Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Design Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Vietnam Co., Ltd.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Nikko Limited	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Environmental Graphics Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
PT. Kingsmen Indonesia Co., Ltd.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Korea Limited	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Hong kong Limited	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Shanghai Co., Ltd.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen E&E Limited	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Ooh Media Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Projects Japan Ltd.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Kingsmen Fairtech Interiors Pvt. Ltd.	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทและ ญาติสนิทของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

นโยบายราคา

รายได้จากการให้บริการ	ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียงราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น
ค่าบริหารจัดการ	อัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าบริการจ่าย	ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียงราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น
ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

5.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,091,750	579,590	6,091,750	579,590
<b>หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</b>	(42,581)	(5,898)	(42,581)	(5,898)
<b>รวม</b>	<b>6,049,169</b>	<b>573,692</b>	<b>6,049,169</b>	<b>573,692</b>

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,417,265	-	6,417,265	-
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(43,737)	-	(43,737)	-
รวม	6,373,528	-	6,373,528	-
<b>เงินทรองจ่าย</b>				
บริษัทย่อย	-	-	8,807,395	25,322,157
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(8,807,395)	(25,322,157)
รวม	-	-	-	-
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
บริษัทย่อย	-	-	231,017	231,203
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,893,603	4,301,933	3,893,603	4,301,933
รวม	3,893,603	4,301,933	4,124,620	4,533,136

5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	18,231,987	-	18,231,987	-
<b>ต้นทุนการให้บริการ</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7,799,276	-	7,799,276	-
<b>ค่าบริหารจัดการ</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,587,835	3,881,075	4,587,835	3,881,075
<b>ค่าเช่าจ่าย</b>				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	1,205,160	1,205,160	1,205,160	1,205,160
<b>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</b>				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	22,752,845	20,299,365	22,752,845	20,299,365
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	337,608	380,281	337,608	380,281
รวม	23,090,453	20,679,646	23,090,453	20,679,646

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สัญญาค่าบริการจัดการ

บริษัทได้ทำสัญญาค่าบริการจัดการ โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามสัญญา Corporate Service Agreement ระหว่างบริษัทกับ Kingsmen Creatives Ltd. (Singapore) โดยมีสูตรคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมเป็นแบบอัตราที่ลดลงโดยคำนวณจากรายได้จากการให้บริการ แต่รวมแล้วไม่เกินกว่า 148,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี บริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญาดังกล่าวตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาโดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะบอกเลิกสัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้มีการทำสัญญาฉบับใหม่กับ Kingsmen Creatives Ltd. (Singapore) สัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า (License Agreement) โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามสัญญาฉบับเดิม และเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสด	778,174	2,438,020	698,130	1,148,840
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน	162,799,375	166,181,980	162,784,484	165,016,859
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์	38,244,906	7,906,216	38,187,780	7,847,389
รวม	201,822,455	176,526,216	201,670,394	174,013,088

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.125 - 0.55 ต่อปี (ปี 2566 : ร้อยละ 0.125 - 0.55 ต่อปี)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 5.2)	6,049,169	573,692	6,049,169	573,692
ลูกหนี้การค้า บริษัทอื่น - สุทธิ	87,941,864	116,154,628	87,941,864	115,999,297
รวมลูกหนี้การค้า	93,991,033	116,728,320	93,991,033	116,572,989
เงินตรงจ่ายบริษัทย่อย - สุทธิ (หมายเหตุ 5.2)	-	-	-	-
เงินตรงจ่าย	4,401,840	1,529,814	4,401,840	1,507,190
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,151,444	16,018,379	4,151,444	15,515,681
เงินมัดจำค่าสินค้า	127,750	127,750	127,750	127,750
ลูกหนี้อื่น	1,623,721	2,073,199	1,623,721	2,102,726
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้อื่นๆ	(572,928)	(452,721)	(572,928)	(452,721)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	103,722,860	136,024,741	103,722,860	135,373,615

บริษัท ดิจิทัล เมาท์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	476,740	-	476,740
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	50,159	102,850	50,159	102,850
3 - 6 เดือน	6,041,591	-	6,041,591	-
รวม	6,091,750	579,590	6,091,750	579,590
<b>หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</b>	<b>(42,581)</b>	<b>(5,898)</b>	<b>(42,581)</b>	<b>(5,898)</b>
สุทธิ	<u>6,049,169</u>	<u>573,692</u>	<u>6,049,169</u>	<u>573,692</u>
<b>ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น</b>				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	55,111,864	94,232,952	55,111,864	94,232,952
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	19,156,058	5,548,293	19,156,058	5,548,293
7 - 12 เดือน	-	1,647,500	-	1,647,500
มากกว่า 12 เดือน	24,156,530	28,486,022	24,156,530	27,157,468
รวม	98,424,452	129,914,767	98,424,452	128,586,213
<b>หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</b>	<b>(10,482,588)</b>	<b>(13,760,139)</b>	<b>(10,482,588)</b>	<b>(12,586,916)</b>
สุทธิ	<u>87,941,864</u>	<u>116,154,628</u>	<u>87,941,864</u>	<u>115,999,297</u>

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	13,766,037	17,434,795	12,592,814	19,471,084
กลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุน				
ในระหว่างปี	(2,067,645)	(3,668,758)	(2,067,645)	(3,668,758)
ตัดหนี้สูญ	(1,173,223)	-	-	(3,209,512)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>10,525,169</u>	<u>13,766,037</u>	<u>10,525,169</u>	<u>12,592,814</u>

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทย่อยได้บันทึกตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าออกเป็นจำนวนเงิน 1.17 ล้านบาท

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทสำหรับลูกหนี้ทั่วไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อัตราผลขาดทุนคำนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียด้านเครดิตที่เกิดขึ้นจริง 3 ปีย้อนหลัง อัตราเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสเกลแฟกเตอร์ เพื่อสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในระหว่างงวดที่เก็บข้อมูล สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายละเอียดความเสี่ยงของลูกหนี้การค้ำตามตารางการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนของกลุ่มบริษัท

	ล้านบาท							การประเมิน รายลูกหนี้	รวม
	งบการเงินรวม								
	การประเมินแบบรวมกลุ่ม								
	ลูกหนี้การค้ำ - จำนวนวันที่เกินกำหนดชำระ								
ยังไม่ถึง กำหนดชำระ	น้อยกว่า 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	9 - 12 เดือน	มากกว่า 12 เดือน	รวม			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567									
อัตราผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ร้อยละ)	0 - 0.24	0.24	0.65	1.63	10.00	10.00			
มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่า ลูกหนี้จะปฏิบัติผิดสัญญา	55.11	19.21	6.04	-	-	15.49	95.85	8.67	104.52
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ	(0.14)	(0.05)	(0.04)	-	-	(1.62)	(1.85)	(8.67)	(10.52)
							94.00	-	94.00

	ล้านบาท							การประเมิน รายลูกหนี้	รวม
	งบการเงินรวม								
	การประเมินแบบรวมกลุ่ม								
	ลูกหนี้การค้ำ - จำนวนวันที่เกินกำหนดชำระ								
ยังไม่ถึง กำหนดชำระ	น้อยกว่า 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	9 - 12 เดือน	มากกว่า 12 เดือน	รวม			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566									
อัตราผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ร้อยละ)	0 - 0.46	2.17	6.59	8.75	10.00	10.00			
มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่า ลูกหนี้จะปฏิบัติผิดสัญญา	94.7	5.7	-	0.1	1.5	18.4	120.4	10.1	130.5
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ	(0.4)	(0.1)	-	-	(0.2)	(3.0)	(3.7)	(10.1)	(13.8)
							116.7	-	116.7

บริษัท ดิงส์เมิน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ล้านบาท							การประเมิน รายลูกหนี้	รวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	การประเมินแบบรวมกลุ่ม								
	ยังไม่ถึง กำหนดชำระ	ลูกหนี้การค้า - จำนวนวันที่เกินกำหนดชำระ							
		น้อยกว่า 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	9 - 12 เดือน	มากกว่า 12 เดือน	รวม		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567									
อัตราผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ร้อยละ)	0 - 0.24	0.24	0.65	1.63	10.00	10.00			
มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่า ลูกหนี้จะปฏิบัติผิดสัญญา	55.11	19.21	6.04	-	-	15.49	95.85	8.67	104.52
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ	(0.14)	(0.05)	(0.04)	-	-	(1.62)	(1.85)	(8.67)	(10.52)
							<u>94.00</u>	<u>-</u>	<u>94.00</u>

	ล้านบาท							การประเมิน รายลูกหนี้	รวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	การประเมินแบบรวมกลุ่ม								
	ยังไม่ถึง กำหนดชำระ	ลูกหนี้การค้า - จำนวนวันที่เกินกำหนดชำระ							
		น้อยกว่า 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	9 - 12 เดือน	มากกว่า 12 เดือน	รวม		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566									
อัตราผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ร้อยละ)	0 - 0.46	2.17	6.59	8.75	10.00	10.00			
มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่า ลูกหนี้จะปฏิบัติผิดสัญญา	94.7	5.7	-	0.1	1.5	17.1	119.1	10.1	129.2
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ	(0.4)	(0.1)	-	-	(0.2)	(1.8)	(2.5)	(10.1)	(12.6)
							<u>116.6</u>	<u>-</u>	<u>116.6</u>

8. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

8.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน				
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ	80,777,525	75,557,189	80,777,525	75,557,189
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ	21,881,376	26,023,467	21,881,376	26,023,467
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	<u>102,658,901</u>	<u>101,580,656</u>	<u>102,658,901</u>	<u>101,580,656</u>

บริษัท ดิงส์เมิน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน				
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ	602,407	4,696,905	602,407	4,696,905
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา				
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	11,888,494	5,032,733	11,888,494	4,982,527
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	51,310,742	32,985,820	51,310,742	32,985,820
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	63,199,236	38,018,553	63,199,236	37,968,347

8.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดคงเหลือของ				
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	57,832,740	21,102,121	57,832,740	21,102,121

8.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายในปี 2568 เป็นจำนวน 10.87 ล้านบาท (2566 : 57.28 ล้านบาท)

8.4 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2567	2566
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
(หมายเหตุ 5.2)	6,417,265	-
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - บริษัทอื่น	74,779,343	79,031,740
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(419,083)	(3,474,551)
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ	80,777,525	75,557,189



บริษัท ดิงส์เมิน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดคงเหลือของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แยกตามระยะเวลาที่คาดว่าจะเรียกชำระ จากลูกค้าในอนาคตได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2567	2566
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเรียกชำระ		
ภายใน 3 เดือน	74,336,958	45,744,932
ภายใน 3 - 12 เดือน	5,033,188	8,517,220
มากกว่า 1 ปี	1,407,379	21,295,037
รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	<u>80,777,525</u>	<u>75,557,189</u>

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	3,474,551	6,106,259
กลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	(3,055,468)	(2,631,708)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>419,083</u>	<u>3,474,551</u>

**8.5 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน**

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2567	2566
<b>สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน</b>		
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	22,110,866	27,232,236
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(229,490)	(1,208,769)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ	<u>21,881,376</u>	<u>26,023,467</u>
<b>สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน</b>		
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	1,222,715	5,218,783
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(620,308)	(521,878)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ	<u>602,407</u>	<u>4,696,905</u>

บริษัท ดิงส์เมท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ประกันผลงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,730,647	3,982,797
กลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	(880,849)	(2,252,150)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	849,798	1,730,647

9. วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2567	2566
วัสดุคงเหลือ	3,448,680	3,888,899
งานระหว่างทำ	11,457,886	15,764,091
รวม	14,906,566	19,652,990

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท					
	วิธีวัดมูลค่ายุติธรรม		ราคาทุนตัดจำหน่าย		รวม	
	ผ่านกำไรหรือขาดทุน		2567	2566	2567	2566
เงินฝากประจำ 12 เดือน	-	-	182,374	181,026	182,374	181,026
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	40,106,052	-	-	-	40,106,052	-
รวม	40,106,052	-	182,374	181,026	40,288,426	181,026

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-
เพิ่มระหว่างปี	40,000,000	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	106,052	-
ยอดคงเหลือปลายปี	40,106,052	-

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

11. เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินฝากประจำ จำนวน 47.9 ล้านบาท (2566 : 47.4 ล้านบาท) ที่ใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า การปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการตามหมายเหตุ 35.2 และค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้น ตามหมายเหตุ 20

12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	จำนวนเงิน (บาท)				
			ราคาทุน		ราคายุติธรรม		
			2567	2566	2567	2566	
รับเหมางานระบบไฟฟ้า							
บจ.ยูเท็กซ์ เหนือ	สำหรับงานแสดงสินค้า	1,100,000	12.73	140,000	140,000	-	-

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทกิจการ	ประเทศที่จดทะเบียน	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	บาท						
			ทุนชำระแล้ว (บาท)		ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี		
			2567	2566	2567	2566	2567	2566	
Kingsmen Myanmar Company Limited	ผู้รับจัดงานของการออกบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการรับออกแบบและตกแต่งภายใน	สาธารณรัฐเมียนมาร์	100	-	13,311,973	-	(13,311,973)	-	-
Kingsmen C.M.T.I. (Cambodia) Company Limited	ผู้รับจัดงานของการออกบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการรับออกแบบและตกแต่งภายใน	กัมพูชา	100	12,673,300	12,673,300	(12,673,300)	(12,673,300)	-	-
รวม			100	12,673,300	25,985,273	(12,673,300)	(25,985,273)	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ฐานะการเงินของบริษัทข้างต้นมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน และมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนในสาระสำคัญ บริษัทจึงพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งจำนวน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมมีมติยกเลิกการลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 และอีก 1 แห่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลขาดทุนสุทธิจากการเลิกบริษัทย่อย

ผลขาดทุนสุทธิจากการเลิกบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
- เงินทดรองจ่าย	-	-	-	-
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย	-	-	-	-
สุทธิ	-	-	-	-

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทย่อยไม่มีการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ โดยบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หลักประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 3.71 ล้านบาท และมีหนี้สินประกอบด้วยเจ้าหนี้อื่น จำนวน 4.33 ล้านบาท ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 (วันจดทะเบียนเลิกกิจการ)

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	บาท		
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	สิทธิการใช้ ทรัพย์สิน-อาคาร	รวม
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	17,763,270	-	17,763,270
บวก รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการรับชำระหนี้	-	12,000,000	12,000,000
สิทธิการใช้ทรัพย์สินเพิ่มในระหว่างปี	-	2,530,899	2,530,899
หัก ค่าเสื่อมราคา	-	(89,420)	(89,420)
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน	-	(1,870,000)	(1,870,000)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	17,763,270	12,571,479	30,334,749
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567			
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด	17,763,270	12,571,479	30,334,749
หัก ค่าเสื่อมราคา	-	(466,962)	(466,962)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	17,763,270	12,104,517	29,867,787

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทได้จัดจ้างองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 17.7 ล้านบาท ว่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 20

ข้อมูลเพิ่มเติมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

	บาท		
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	เกณฑ์ที่ใช้
มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน	35,970,000	35,970,000	เกณฑ์ราคาตลาด
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิการใช้ทรัพย์สิน-อาคาร	11,297,901	12,660,899	เกณฑ์พิจารณาจากรายได้

(Income Approach)

บริษัท ดิงส์เมท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

15. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	บาท							รวม
	งบการเงินรวม							
	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ เครื่องมือ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	วัสดุอุปกรณ์ จัดงานแสดง สินค้า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566								
ราคาทุน	3,899,850	95,796,053	29,009,665	36,635,335	13,171,868	48,224,353	-	226,737,124
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,769,569)	(28,755,392)	(21,619,952)	(31,033,278)	(10,291,156)	(48,224,149)	-	(142,693,496)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	<u>1,130,281</u>	<u>67,040,661</u>	<u>7,389,713</u>	<u>5,602,057</u>	<u>2,880,712</u>	<u>204</u>	<u>-</u>	<u>84,043,628</u>
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566								
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	1,130,281	67,040,661	7,389,713	5,602,057	2,880,712	204	-	84,043,628
บวก ซื้อสินทรัพย์	-	-	1,150,222	1,406,166	-	78,000	6,734,244	9,368,632
หัก จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	(92,782)	(69)	(69)	(420)	-	(93,340)
ค่าเสื่อมราคา	(171,571)	(4,924,267)	(2,227,547)	(3,315,752)	(269,007)	(1,174)	-	(10,909,318)
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	-	-	-	2,565	-	-	-	2,565
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	<u>958,710</u>	<u>62,116,394</u>	<u>6,219,606</u>	<u>3,694,967</u>	<u>2,611,636</u>	<u>76,610</u>	<u>6,734,244</u>	<u>82,412,167</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566								
ราคาทุน	3,899,850	95,796,053	29,639,887	37,135,382	12,692,629	47,882,353	6,734,244	233,780,398
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,941,140)	(33,679,659)	(23,420,281)	(33,440,415)	(10,080,993)	(47,805,743)	-	(151,368,231)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	<u>958,710</u>	<u>62,116,394</u>	<u>6,219,606</u>	<u>3,694,967</u>	<u>2,611,636</u>	<u>76,610</u>	<u>6,734,244</u>	<u>82,412,167</u>

บริษัท ดิงส์เมท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท							รวม
	งบการเงินรวม							
	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ เครื่องมือ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	วัสดุอุปกรณ์ จัดงานแสดง สินค้า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567								
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	958,710	62,116,394	6,219,606	3,694,967	2,611,636	76,610	6,734,244	82,412,167
บวก ซื้อสินทรัพย์	-	1,519,129	563,485	1,631,538	80,000	-	-	3,794,152
รับเข้า(โอนออก)	-	6,734,244	-	-	-	-	(6,734,244)	-
หัก จำหน่ายสินทรัพย์	-	(2)	(24,871)	(1,473)	(5)	(158)	-	(26,509)
ค่าเสื่อมราคา	(168,208)	(4,877,916)	(1,396,412)	(2,346,432)	(229,242)	(15,596)	-	(9,033,806)
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	-	-	-	240	-	-	-	240
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	790,502	65,491,849	5,361,808	2,978,840	2,462,389	60,856	-	77,146,244
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567								
ราคาทุน	3,899,850	104,012,525	28,218,102	19,522,196	12,715,421	7,846,825	-	176,214,919
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(3,109,348)	(38,520,676)	(22,856,294)	(16,543,356)	(10,253,032)	(7,785,969)	-	(99,068,675)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	790,502	65,491,849	5,361,808	2,978,840	2,462,389	60,856	-	77,146,244

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทได้จัดจ้างอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรมูลค่าตามบัญชีสุทธิจำนวน 69.59 ล้านบาท (2566 : 66.75 ล้านบาท) ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 20

บริษัท ดิงส์เมท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท							รวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ เครื่องมือ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	วัสดุอุปกรณ์ จัดงานแสดง สินค้า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566								
ราคาทุน	3,899,850	95,796,053	29,009,665	36,163,575	12,692,629	48,224,353	-	225,786,125
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,769,569)	(28,755,392)	(21,619,952)	(30,578,875)	(9,811,986)	(48,224,149)	-	(141,759,923)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	1,130,281	67,040,661	7,389,713	5,584,700	2,880,643	204	-	84,026,202
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566								
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	1,130,281	67,040,661	7,389,713	5,584,700	2,880,643	204	-	84,026,202
บวก ซ้อสินทรัพย์	-	-	1,150,222	1,406,166	-	78,000	6,734,244	9,368,632
หัก จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(92,782)	(1)	-	(420)	-	(93,203)
ค่าเสื่อมราคา	(171,571)	(4,924,267)	(2,227,547)	(3,301,505)	(269,007)	(1,174)	-	(10,895,071)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	958,710	62,116,394	6,219,606	3,689,360	2,611,636	76,610	6,734,244	82,406,560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566								
ราคาทุน	3,899,850	95,796,053	29,639,887	36,714,741	12,692,629	47,882,353	6,734,244	233,359,757
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,941,140)	(33,679,659)	(23,420,281)	(33,025,381)	(10,080,993)	(47,805,743)	-	(150,953,197)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	958,710	62,116,394	6,219,606	3,689,360	2,611,636	76,610	6,734,244	82,406,560

บริษัท ดิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท							รวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ เครื่องมือ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	วัสดุอุปกรณ์ จัดงานแสดง สินค้า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567								
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	958,710	62,116,394	6,219,606	3,689,360	2,611,636	76,610	6,734,244	82,406,560
บวก ชื่อสินทรัพย์	-	1,519,129	563,485	1,631,538	80,000	-	-	3,794,152
รับเข้า(โอนออก)	-	6,734,244	-	-	-	-	(6,734,244)	-
หัก จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(2)	(24,871)	(783)	(5)	(158)	-	(25,819)
ค่าเสื่อมราคา	(168,208)	(4,877,916)	(1,396,412)	(2,341,275)	(229,242)	(15,596)	-	(9,028,649)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	790,502	65,491,849	5,361,808	2,978,840	2,462,389	60,856	-	77,146,244
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567								
ราคาทุน	3,899,850	104,012,525	28,218,102	19,522,196	12,715,421	7,846,825	-	176,214,919
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(3,109,348)	(38,520,676)	(22,856,294)	(16,543,356)	(10,253,032)	(7,785,969)	-	(99,068,675)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	790,502	65,491,849	5,361,808	2,978,840	2,462,389	60,856	-	77,146,244



บริษัท ดิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท		
	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	66,200,728	-	66,200,728
ค่าเสื่อมราคา	(5,361,248)	-	(5,361,248)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	(1,929,258)	-	(1,929,258)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	58,910,222	-	58,910,222
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567			
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	58,910,222	-	58,910,222
บวก สินทรัพย์เพิ่ม	32,272,202	7,130,000	39,402,202
หัก ค่าเสื่อมราคา	(5,083,163)	(486,557)	(5,569,720)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	86,099,261	6,643,443	92,742,704

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้นำสิทธิการเช่าที่ดินและโรงงานจดทะเบียนไว้เป็นหลักประกันทางธุรกิจของวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 20

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		
ราคาทุน	24,679,505	24,450,684
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(21,068,528)	(20,880,001)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	3,610,977	3,570,683
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566		
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	3,610,977	3,570,683
บวก ชื่อสินทรัพย์	472,300	472,300
หัก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,754,777)	(1,747,801)
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	(280)	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	2,328,220	2,295,182
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		
ราคาทุน	25,149,560	24,922,984
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(22,821,340)	(22,627,802)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	2,328,220	2,295,182

บริษัท ดิงส์เมท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567		
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	2,328,220	2,295,182
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,509,703)	(1,502,626)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(26,171)	(175)
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	35	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	<u>792,381</u>	<u>792,381</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		
ราคาทุน	16,496,940	16,496,940
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(15,704,559)	(15,704,559)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	<u>792,381</u>	<u>792,381</u>

18. ภาษีเงินได้รอเรียกคืน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน	83,020,075	84,486,508	83,020,075	84,321,280
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์	(4,151,004)	(4,216,064)	(4,151,004)	(4,216,064)
สุทธิ	<u>78,869,071</u>	<u>80,270,444</u>	<u>78,869,071</u>	<u>80,105,216</u>

กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการยื่นเรื่องขอคืนภาษีดังกล่าว เพื่อความระมัดระวังกลุ่มบริษัทจึงได้บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์เนื่องจากมีโอกาสที่จะไม่ได้รับภาษีคืนจำนวน 4.2 ล้านบาท (2566 : 4.2 ล้านบาท)

ในเดือนธันวาคม 2567 บริษัทได้รับคืนภาษีเงินได้จากกรมสรรพากรเป็นจำนวนเงิน 24.9 ล้านบาท

19. เงินประกันและเงินมัดจำ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2567	2566
เงินประกันและเงินมัดจำ	12,033,633	11,620,098
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,096,264)	(1,138,815)
สุทธิ	<u>10,937,369</u>	<u>10,481,283</u>

บริษัท ดิงส์เมท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินประกันและเงินมัดจำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,138,815	1,280,304
กลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	(42,551)	(141,489)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,096,264	1,138,815

20. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี		บาท	
	2567	2566	2567	2566
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	3.85 - 6.10	-	50,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาว				
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	4.15 - 6.55	-	48,585,889
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			-	(9,885,707)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			-	38,700,182

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	48,585,889	52,888,000
หัก จ่ายคืนเงินกู้ยืมระหว่างปี	(48,585,889)	(4,302,111)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	-	48,585,889

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งจำนวน 223 ล้านบาท (2566 : 200 ล้านบาท) โดยมีเงินฝากประจำตามหมายเหตุ 11 และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดินตามหมายเหตุ 14 ค่าประกันเต็มวงเงิน

บริษัท ลิงส์เมท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วย

วงเงินที่ 1 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 20.0 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ในปี 1-2 และปีที่ 3 เป็นต้นไปมีอัตรา MLR-0.5 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นเดือนละ 0.26 ล้านบาท โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนกันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขอรับการผ่อนปรนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากธนาคารเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 ของธนาคาร โดยได้รับการผ่อนผันการจ่ายชำระจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มจ่ายชำระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป และต่อมาบริษัทได้ทำเรื่องขอผ่อนผันเพิ่มเติมซึ่งทางธนาคารได้ให้ผ่อนผันการจ่ายชำระได้จนถึงเดือนกันยายน 2564 และจะชำระงวดสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2571 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มีเงินกู้คงเหลือ (2566 : 12.80 ล้านบาท)

วงเงินที่ 2 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 37.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2 ต่อปี ในปี 1-2 และ MLR-1.5 ในปี 3 เป็นต้นไป กำหนดชำระคืนเงินต้นเดือนละ 0.3 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2567 เดือนละ 1.2 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2567 - มิถุนายน 2568 เดือนละ 1.4 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2568 - พฤษภาคม 2569 และชำระส่วนที่เหลือในเดือนมิถุนายน 2569 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มีเงินกู้คงเหลือ (2566 : 35.78 ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทค้าประกัน โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดินตามหมายเหตุ 14 อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทตามหมายเหตุ 15 และสิทธิการเช่าตามสัญญาที่ดินและโรงงานตามหมายเหตุ 16 นอกจากนี้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ได้แก่ การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 5.2)	-	-	231,017	231,203
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)	3,893,603	4,301,933	3,893,603	4,301,933
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	176,203,542	185,403,608	176,203,542	185,097,896
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	18,368,015	8,035,541	18,368,015	7,980,384
เจ้าหนี้อื่น	7,352,235	15,206,736	7,121,218	13,759,355
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	7,181,737	9,494,870	7,181,737	9,003,657
รวม	212,999,132	222,442,688	212,999,132	220,374,428

บริษัท ดิงส์เมท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

22. หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท		
	ที่ดินและสิ่ง		
	ปลูกสร้าง	ยานพาหนะ	รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	78,792,610	-	78,792,610
เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าที่เพิ่มในระหว่างปี	2,530,899	-	2,530,899
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(5,774,760)	-	(5,774,760)
ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยหรือตัดบัญชีในระหว่างปี	3,823,612	-	3,823,612
ปรับปรุงผลต่างจากการลดค่าเช่า	(1,929,258)	-	(1,929,258)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	77,443,103	-	77,443,103
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,553,640)	-	(3,553,640)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	73,889,463	-	73,889,463
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	77,443,103	-	77,443,103
เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าที่เพิ่มในระหว่างปี	32,272,202	4,991,000	37,263,202
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(7,900,950)	(1,127,472)	(9,028,422)
ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยหรือตัดบัญชีในระหว่างปี	4,765,520	224,420	4,989,940
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	106,579,875	4,087,948	110,667,823
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(851,813)	(948,301)	(1,800,114)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	105,728,062	3,139,647	108,867,709

บริษัทได้เช่าทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ อายุของสัญญา มีระยะเวลาโดยประมาณ 5 ถึง 27 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	5,569,720	5,450,669	5,569,720	5,450,669
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	4,989,940	3,823,612	4,989,940	3,823,612
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,347,462	1,235,795	1,332,000	1,200,000
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	180,000	180,000	180,000	180,000
รวม	12,087,122	10,690,076	12,071,660	10,654,281

บริษัท ดิงส์เมท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าคงที่ขั้นต่ำตามหนี้สินตามสัญญาเช่าดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น				
ตามสัญญาเช่า	8,711,951	45,849,317	142,728,229	197,289,497
ดอกเบี้ยและภาษีซื้อตามสัญญาเช่าการเงิน				
รอการตัดบัญชี	(6,911,837)	(32,433,975)	(47,275,862)	(86,621,674)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย				
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,800,114	13,415,342	95,452,367	110,667,823

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าคงที่ขั้นต่ำตามหนี้สินตามสัญญาเช่าดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น				
ตามสัญญาเช่า	7,381,640	34,380,273	70,878,133	112,640,046
ดอกเบี้ยและภาษีซื้อตามสัญญาเช่าการเงิน				
รอการตัดบัญชี	(3,828,000)	(16,736,750)	(14,632,193)	(35,196,943)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย				
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	3,553,640	17,643,523	56,245,940	77,443,103

23. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เป็นดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ณ วันต้นปี	8,861,563	22,976,003
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	7,504,257	5,660,591
กลับรายการประมาณการค่าใช้จ่ายในระหว่างปี	(5,499,986)	(10,006,058)
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี	(2,978,432)	(9,768,973)
ณ วันสิ้นปี	7,887,402	8,861,563

บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับการเรียกร้องจากการรับประกันโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานบริการ โครงการ โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมในอดีต บริษัทคาดว่ารายจ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรอบปีบัญชีถัดไปและรายจ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

24. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	บาท	
	2567	2566
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	11,158,039	23,993,435
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,261,041	1,390,234
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	303,016	314,411
ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์	-	1,084,325
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,278,075)	(14,841,859)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ขาดทุน(กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	403,480	(384,844)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	619,850	(397,663)
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	12,467,351	11,158,039

บริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.14 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัท 13 ปี (2566 : เฉลี่ย 13 ปี)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

	2567	2566
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.54 ต่อปี	ร้อยละ 2.87 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 6	ร้อยละ 6
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 7.64 - 45.84	ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 7.64 - 45.84
อัตรามรณะ	อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง	อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

	บาท			
	2567		2566	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(1,191,189)	1,367,890	(524,570)	564,182
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	1,203,187	(1,064,656)	1,027,479	(908,844)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)	(2,055,978)	2,649,942	(1,754,639)	2,264,480

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

25. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	ทุนจดทะเบียน		ทุนที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน
	จำนวนหุ้น	(บาท)	จำนวนหุ้น	(บาท)	(บาท)
วันที่ 1 มกราคม 2566 (มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)	546,665,669	273,332,835	479,534,471	239,767,236	128,523,404
ลดทุนจดทะเบียน	(67,131,198)	(33,565,599)	-	-	-
ออกหุ้นเพิ่มทุน	79,922,412	39,961,206	-	-	-
โอนส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม	-	-	-	-	(41,172,160)
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)	559,456,883	279,728,442	479,534,471	239,767,236	87,351,244
ออกหุ้นเพิ่มทุน	39,961,206	19,980,603	-	-	-
เพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นที่ใช้สิทธิ	-	-	69,823,344	34,911,672	20,947,003
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)	599,418,089	299,709,045	549,357,815	274,678,908	108,298,247

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 19,980,603 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 279,728,442 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 299,709,045 บาท โดยออกหุ้นสามัญไม่เกิน 39,961,206 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รongรับการไ้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (K-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท มีอัตราการจัดสรรเท่ากับ อัตรา 14 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย และมีราคาไ้สิทธิเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,565,599 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 273,332,835 (การยกเลิกการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 33,333,273 บาท และการรองรับการไ้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 232,327 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,767,236 บาท



## บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 39,961,206 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,767,236 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 279,728,442 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 79,922,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2)
- อนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 41,172,160 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### 26. สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ ในปี 2567 บริษัทสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 2.32 ล้านบาท (2566 : 0.8 ล้านบาท)

### 27. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 549.4 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 16.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 6 กันยายน 2567

### 28. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 26 มิถุนายน 2567
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 14 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 6 มิถุนายน 2567
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก(หน่วย)	ไม่เกิน 39,961,206 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก (29 พฤศจิกายน 2567 ถึง 25 มิถุนายน 2569)
วันที่ใช้สิทธิ	วันที่กำหนดใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิมซึ่งจะตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") คือ 29 พฤศจิกายน 2567, 30 พฤษภาคม 2568, 28 พฤศจิกายน 2568, 25 มิถุนายน 2569
ราคาการใช้สิทธิ	3.00 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

บริษัท ดิงส์เมิน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดย วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก(หน่วย)	ไม่เกิน 79,784,441 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก (31 สิงหาคม 2566 ถึง 14 พฤษภาคม 2567)
วันที่ใช้สิทธิ	วันที่กำหนดใช้ สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิมซึ่งจะตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้ายในทุกๆไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน(กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ์) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") คือ 31 สิงหาคม 2566, 30 พฤศจิกายน 2566, 29 กุมภาพันธ์ 2567, 14 พฤษภาคม 2567)
ราคาการใช้สิทธิ	0.80 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อัตรากำไรใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

รายการเคลื่อนไหวของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	หน่วย : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	
	2567	2566
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นต้นปี (K-W2)	79,784,441	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นที่ออกให้ (K-W2)	-	79,784,441
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นที่ออกให้ (K-W3)	39,961,206	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นที่ใช้สิทธิ (K-W2)	(69,823,344)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิ (K-W2)	(9,961,097)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสิ้นปี (K-W3)	39,961,206	79,784,441

29. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ดอกเบี้ยรับ	251,367	110,272	251,367	110,272
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	280,638	-	126,595
ตัดจำหน่ายหนี้สินค้างนาน	8,096,151	-	8,096,151	-
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	106,052	-	106,052	-
รายได้อื่น	372,658	1,083,360	372,658	1,083,360
รวม	8,826,228	1,474,270	8,826,228	1,320,227

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

30. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงการคำนวณ ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ		กำไรต่อหุ้น	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
(บาท)	(บาท)	(หุ้น)	(หุ้น)	(บาท)	(บาท)	
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	50,623,278	13,935,897	464,699,468	479,534,471	0.11	0.03
<b>ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด</b>						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก						
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	17,451,286		
<b>กำไรต่อหุ้นปรับลด</b>						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี						
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	50,623,278	13,935,897	464,699,468	496,985,757	0.11	0.03

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ		กำไรต่อหุ้น	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
(บาท)	(บาท)	(หุ้น)	(หุ้น)	(บาท)	(บาท)	
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	46,434,129	14,147,453	464,699,468	479,534,471	0.10	0.03
<b>ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด</b>						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก						
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	17,451,286		
<b>กำไรต่อหุ้นปรับลด</b>						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี						
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	46,434,129	14,147,453	464,699,468	496,985,757	0.10	0.03

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่นำผลของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเทียบเท่ากับกำไรต่อหุ้นปรับลดในงบการเงิน

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

31. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัท และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้อัตรา ร้อยละ 5 ของเงินเดือน (2566 : ร้อยละ 5 ของเงินเดือน) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 2.65 ล้านบาท (2566 : 2.39 ล้านบาท)

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ได้แก่

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ต้นทุนงานบริการ	83,210,959	73,167,224	83,210,959	73,167,224
ค่าวัสดุอุปกรณ์	232,187,640	155,085,015	232,187,640	155,085,015
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	118,973,611	103,690,978	118,973,611	103,515,779
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,580,191	18,114,763	16,567,957	18,093,540
ค่าจ้างผู้รับเหมา	313,856,989	314,864,303	313,856,989	314,864,303

33. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้สำหรับปี	-	-	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	10,403,482	15,438,280	17,010,731	15,438,280
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	10,403,482	15,438,280	17,010,731	15,438,280

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2567	2566
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ		
ขาดทุน(กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	204,666	(156,502)

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรก่อนภาษีเงินได้	61,026,760	29,374,177	63,444,860	29,585,733
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	20	20	20	20
จำนวนภาษีตามอัตราเงินได้	12,205,352	5,874,835	12,688,972	5,917,147
การใช้ผลประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี	(9,256,908)	(475,111)	(9,256,908)	(475,111)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม	(3,734,282)	(5,044,454)	(3,734,282)	(5,044,454)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	302,218	(397,582)	302,218	(397,582)
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม	483,620	42,312	-	-
<b>ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน</b>	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	10,403,482	15,438,280	17,010,731	15,438,280
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>10,403,482</b>	<b>15,438,280</b>	<b>17,010,731</b>	<b>15,438,280</b>

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศคำนวณขึ้นตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิต	2,568,587	3,236,008	2,568,587	3,877,910
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์	830,201	843,213	830,201	843,213
ผลขาดทุนจากการซื้อค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย				
และเงินทอนจ่าย	-	-	4,296,139	10,261,486
ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุนในบริษัทอื่น	28,000	28,000	28,000	28,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	193,395	277,337	193,395	277,337
ขาดทุนสะสมทางภาษี	17,494,371	26,867,870	17,494,371	26,867,870
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ	1,577,480	1,772,312	1,577,480	1,772,312
สัญญาเช่า	3,952,604	4,080,576	3,952,604	4,080,576
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ	2,493,470	2,231,608	2,493,470	2,231,608
<b>รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>	<b>29,138,108</b>	<b>39,336,924</b>	<b>33,434,247</b>	<b>50,240,312</b>

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปข้างต้น แสดงได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
31 ธันวาคม 2567	-	30,037,540	-	30,037,540
31 ธันวาคม 2568	50,114,144	66,944,100	50,114,144	66,944,100
31 ธันวาคม 2569	37,357,711	37,357,711	37,357,711	37,357,711
รวม	87,471,855	134,339,351	87,471,855	134,339,351

34. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่และบริษัทย่อยสองแห่งดำเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐเมียนมาร์ และประเทศกัมพูชาซึ่งมีรายได้ในจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทที่มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว และกลุ่มบริษัทได้แบ่งส่วนงานดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนงานหลัก คือ

1. ธุรกิจงานก่อสร้างตกแต่งภายใน
2. ธุรกิจงานแสดงสินค้าภัตตาคาร การตลาดทางเลือก และอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจงานแสดงสินค้าและภัตตาคาร ธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด ธุรกิจภัตตาคารและพืชรักบี้

ข้อมูลรายได้ กำไร(ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

ประเภทรายได้	บาท					
	งานก่อสร้างตกแต่งภายใน		งานแสดงสินค้าภัตตาคาร การตลาดทางเลือก และอื่นๆ		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
รายได้จากการให้บริการ	156,267,280	131,915,300	698,762,538	593,301,156	855,029,818	725,216,456
รายได้อื่น					8,826,228	1,474,270
รวมรายได้					863,856,046	726,690,726
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(28,564,890)	(51,779,428)	79,188,168	65,715,325	50,623,278	13,935,897

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การรับรู้รายได้ตามการเสร็จสิ้นของภาระที่ต้องปฏิบัติของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2567	2566
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (over time)	156,267,280	131,915,300
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)	698,762,538	593,301,156
รวมรายได้จากการให้บริการ	855,029,818	725,216,456

ข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

ประเภทรายได้	บาท					
	งานก่อสร้างตกแต่งภายใน		งานแสดงสินค้าในทรรศการ		รวม	
	2567	2566	การตลาดทางเลือก และอื่นๆ	2567	2566	2567
สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในส่วนงาน	68,602,489	74,032,213	30,295,097	74,503,671	98,897,586	148,535,884
สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง					77,317,333	85,244,514
สินทรัพย์ถาวรรวม					176,214,919	233,780,398
ค่าเสื่อมราคาสะสม					(99,068,675)	(151,368,231)
สินทรัพย์ถาวร					77,146,244	82,412,167
สินทรัพย์ส่วนกลาง					754,254,740	707,728,755
สินทรัพย์รวม					831,400,984	790,140,922

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ายายใหญ่

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ายายใหญ่ จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 ของรายได้รวม (2566 : บริษัทมีรายได้จากลูกค้ายายใหญ่ จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้รวม)

การจำแนกรายได้จากให้บริการแยกตามประเภทกลุ่มลูกค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>ประเภทของสินค้าหรือบริการ</b>				
<b>รายได้จากภาคเอกชน</b>				
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก	297,629,922	282,282,024	297,629,922	282,282,024
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	78,615,908	65,562,480	78,615,908	65,562,480
กลุ่มธุรกิจยานยนต์	267,142,119	296,560,336	267,142,119	296,560,336
กลุ่มธุรกิจการเงิน	56,524,001	58,468,222	56,524,001	58,468,222
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ	155,117,868	22,343,394	155,117,868	22,343,394
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	855,029,818	725,216,456	855,029,818	725,216,456

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

### 35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

35.1 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างผู้รับเหมาช่วงและซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนเงิน 29.34 ล้านบาท (2566 : จำนวน 30.63 ล้านบาท)

35.2 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันเพื่อ ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า และการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการจำนวนเงิน 25.66 ล้านบาท (2566 : จำนวน 35.89 ล้านบาท) โดยมีเงินฝากประจำเป็นหลักประกันค้ำประกัน ตามหมายเหตุ 11

### 36. คดีฟ้องร้อง

36.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลกับบริษัทแห่งหนึ่งเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ลงนามในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยขอเรียกค่าเสียหายจำนวน 4.0 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทดังกล่าวได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 10.7 ล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ศาลชั้นต้นพิพากษาคำฟ้องแย้งทั้งหมดของจำเลย และให้จำเลยจ่ายชำระเงินจำนวน 0.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นพร้อมทั้งขอทุเลาการบังคับคดี โดยบริษัทได้รับคำฟ้องอุทธรณ์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 บริษัทจึงได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

36.2 ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลกับบริษัทแห่งหนึ่งเนื่องจากผิดเงื่อนไขตามสัญญาจ้างที่ลงนามในเดือนมกราคม 2563 โดยขอเรียกค่าเสียหายจำนวน 5.5 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ทางบริษัทดังกล่าวได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 16.6 ล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน 3.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับถัดจากวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ และยกคำฟ้องแย้งของจำเลย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 บริษัทได้ยื่นคำฟ้องอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยมีทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์จำนวน 1.8 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้รับคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีและคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ จำนวน 7.9 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 บริษัทดำเนินการจัดทำกรขึ้นคำคัดค้านคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีและคำให้การแก้คำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยต่อศาลอุทธรณ์แล้ว ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

ทนายนความของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมิได้เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงร่วมกันข้างต้นทั้ง 2 เหตุการณ์และฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าบริษัทจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท บริษัทจึงไม่ได้ตั้งสำรองสำหรับความเสียหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี



## 37. เครื่องมือทางการเงิน

## 37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงิน หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การค้า เงินประกันและเงินมัดจำ เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

## 37.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้ เงินกู้ยืมธนาคารและสัญญาเช่า บริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	212,999,132	-	-	212,999,132
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,711,951	45,849,317	142,728,229	197,289,497
<b>รวม</b>	<b>221,711,083</b>	<b>45,849,317</b>	<b>142,728,229</b>	<b>410,288,629</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	50,000,000	-	-	50,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	222,442,688	-	-	222,442,688
เงินกู้ยืมระยะยาว	9,885,707	38,700,182	-	48,585,889
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,381,640	34,380,273	70,878,133	112,640,046
<b>รวม</b>	<b>289,710,035</b>	<b>73,080,455</b>	<b>70,878,133</b>	<b>433,668,623</b>
	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	212,999,132	-	-	212,999,132
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,711,951	45,849,317	142,728,229	197,289,497
<b>รวม</b>	<b>221,711,083</b>	<b>45,849,317</b>	<b>142,728,229</b>	<b>410,288,629</b>

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	50,000,000	-	-	50,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	220,374,428	-	-	220,374,428
เงินกู้ยืมระยะยาว	9,885,707	38,700,182	-	48,585,889
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,381,640	34,380,273	70,878,133	112,640,046
รวม	<u>287,641,775</u>	<u>73,080,455</u>	<u>70,878,133</u>	<u>431,600,363</u>

### 37.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

### 37.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

#### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนื่องจาก กลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจำนวนมาก ราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านี้ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยคำนวณหาอัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่ละกลุ่มนั้นๆ การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม

#### เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่ออาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผิคนัดชำระของคู่สัญญา

#### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและดอลลาร์สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้

	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	เทียบเท่าเงินไทย (บาท)
ลูกหนี้การค้า	เหรียญสหรัฐอเมริกา	192,990	6,528,759
เจ้าหนี้การค้า	ดอลลาร์สิงคโปร์	148,000	3,749,091
	เหรียญสหรัฐอเมริกา	769	26,255

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

#### 37.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

#### 38. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

บริษัท ลิงส์เมท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์บางรายการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้

	(หน่วย:บาท)			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน	-	35,970,000	-	35,970,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สิทธิการใช้ทรัพย์สิน	-	-	11,297,901	12,104,517

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์บางรายการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้

	(หน่วย:บาท)			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน	-	35,970,000	-	35,970,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สิทธิการใช้ทรัพย์สิน	-	-	12,660,899	12,660,899

บริษัทมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้และเจ้าหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน
- เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน
- มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้วิธีการตลาด โดยการให้คะแนนและถ่วงน้ำหนักตามปัจจัยความต่างๆ
- มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สิทธิการใช้ทรัพย์สินประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่า

**39. การบริหารจัดการทุน**

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดหาเงินทุนที่โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.97 :1 (2566 : 1.38 :1) และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.96 :1 (2566 : 1.33 :1)

บริษัท ดิงส์เมท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### 40. การจัดประเภทรายการใหม่

ผลกระทบของการจัดประเภทใหม่ต่อฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แสดงดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท		
	ตามที่รายงานไว้เดิม	จัดประเภทใหม่	ตามที่ปรับใหม่
<b>งบฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	106,277,561	(4,696,905)	101,580,656
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน	-	4,696,905	4,696,905

#### 41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติในเรื่องต่อไปนี้

- มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 2,321,706 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 3,121,706 บาท

- มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 549.36 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 16.48 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

- มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,049,534 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,709,045 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 294,659,511 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W2) ที่หมดอายุ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงินภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 75,000,000 บาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 9.10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2568

#### 42. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568